



คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ที่ ๒๐/๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ ๙

ตามที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ กำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานกรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า นายสมชาย เล่งหลัก ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ ๙ หมายเลข ๗ พรรคภูมิใจไทย ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ นายวินัย บัวทอง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ และพันตำรวจเอก ถวัลย์ นครวางศ์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ ได้มีการกระทำความผิดเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๓ (๑) กล่าวคือ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ และผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ จัดทำ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ททรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณารายงานการไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว ได้ความว่า ผู้ก่อกับการสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ได้รายงานการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาว่า เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ นาฬิกา บริเวณริมถนนสายสนามบินข้างสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง หมู่ที่ ๑ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ได้ร่วมกันจับกุมผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ พร้อมด้วยของกลางได้แก่ บัญชีรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ของประชาชนในพื้นที่ตำบลควนลัง ตำบลคลองแห ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และตำบลท่าช้าง ตำบลแม่ทอม ตำบลบางกล้า อำเภอบางกล้า จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๖ แผ่น โดยพบอยู่ในกระเป๋าสะพายสีดำที่ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ สะพายคาดอกไว้ และพบเงินสดจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งแผ่นพับหาเสียงเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ จำนวน ๒ ชุด อยู่ภายในรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์ สีบรอนซ์เงิน หมายเลขทะเบียน กษ ๘๓๕๖ สงขลา ซึ่งรถยนต์คันดังกล่าวติดสติ๊กเกอร์หาเสียงเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ อยู่รอบตัวรถ จากการไต่สวนพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๑ ซึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ ให้ถ้อยคำไว้ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ นาฬิกา ขณะตนและพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๒ และคนที่ ๓ ขับรถยนต์อยู่บริเวณเทศบาลเมืองควนลัง เลขาธิการนายกเทศมนตรีเมืองควนลังโทรศัพท์แจ้งตนว่ามีรถยนต์ต้องสงสัยติดสติ๊กเกอร์หาเสียงเลือกตั้ง

ของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ จอดอยู่บริเวณข้างเทศบาลเมืองควนลัง พวกตนจึงไปตรวจดูสถานที่ดังกล่าวและได้พบรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์ สีบรอนซ์เงินจอดอยู่แต่ไม่พบบุคคลใดภายในรถยนต์ จึงขับรถยนต์ของตนออกไป ต่อมาได้ขับรถยนต์ของตนกลับมาอีกครั้งพบว่ามิชายต้องสงสัยกำลังลอกสติกเกอร์ดังกล่าวซึ่งติดอยู่รอบรถ ออกจากรถยนต์คันดังกล่าว เมื่อพวกตนเข้าไปสอบถามปรากฏว่าชายคนดังกล่าวมีท่าทีพิรุณ และพวกตนสังเกตเห็นว่าในกระเป๋าสะพายสีด้ามมีกระดาม้วนอยู่ จึงขอชายคนดังกล่าวดู เมื่อเปิดกระเป๋าพบว่ากระดาม้วนดังกล่าวเป็นรายชื่อจำนวน ๑๙๓ รายชื่อ โดยเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ตำบลควนลัง ตำบลทุ่งตำเสา ตำบลแม่ทอม และตำบลบางกล้า และชายคนดังกล่าวยอมรับว่าได้เตรียมเงินเพื่อจะนำไปให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามรายชื่อในกระดาม้วนดังกล่าว จากนั้นชายคนดังกล่าวได้เปิดรถและพบแผ่นพับหาเสียงเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ จำนวนหลายแผ่นอยู่ในรถยนต์ ตนจึงโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สายตรวจควนลัง เพื่อเข้าทำการตรวจสอบ ซึ่งจากการตรวจสอบภายในรถยนต์คันดังกล่าวพบเงินสดเป็นธนบัตรฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท ไม่ทราบจำนวนใส่ซองสีขาวมัดด้วยสายรัดของธนาคาร โดยสอดอยู่ด้านหลังเบาะข้างคนขับซึ่งติดกับแผ่นพับหาเสียงเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจควนลังจึงได้นำตัวชายคนดังกล่าวไปที่ทำการสายตรวจตำบลควนลัง จากการไต่สวนพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๒ ซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งตำเสา เขตเลือกตั้งที่ ๒ ให้ถ้อยคำสอดคล้องกันกับพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๑ ในเหตุการณ์ดังกล่าว จากการไต่สวนพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ถ้อยคำสอดคล้องกันกับพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๑ และพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๒ และให้ถ้อยคำเพิ่มเติมว่า ขณะที่ตนและพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๑ ลงจากรถยนต์ไปตรวจสอบ พบเห็นชายรูปร่างค่อนข้างผอม ใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงยีนส์ สะพายกระเป๋าคาดอก ไม่รู้จักชื่อและไม่เคยเห็นมาก่อน กำลังยีนลอกสติกเกอร์ที่ติดอยู่ที่รถยนต์คันดังกล่าว ตนและพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๑ ได้เดินเข้าไปหาชายคนดังกล่าวและสอบถามว่า “เอารถมาจอดที่นี่ทำไม และลอกสติกเกอร์ออกมาทำไม” ชายคนดังกล่าวตอบว่า “ที่ลอกสติกเกอร์ออกเพราะหากติดสติกเกอร์หลังหกโมงเย็นจะผิดกฎหมาย” ตนและพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๑ ถามว่า “หาเสียงให้ผู้สมัครหมายเลข ๗ ใช่ไหม” ชายคนดังกล่าวไม่ตอบ พวกตนจึงขอให้ชายคนดังกล่าวเปิดรถ แต่ชายคนดังกล่าวไม่ยอมเปิด ตนจึงกล่าวว่า “หากพี่บริสุทธิ์ใจจริง ขอให้เปิดกระเป๋าสะพายหน้าที่คาดอก” ชายคนดังกล่าวจึงได้เปิดกระเป๋าให้ดูแล้วพบกระดาม้วนเป็นบัญชีรายชื่อบุคคล มีลักษณะเป็นรายชื่อ บ้านเลขที่ และหมายเลขโทรศัพท์ จำนวนหลายแผ่น ในระหว่างนั้นมีเสียงโทรศัพท์ติดต่อชายคนดังกล่าว ตนจึงให้ชายคนดังกล่าวเปิดลำโพงโทรศัพท์ ปรากฏว่าเป็นเสียงผู้หญิงพูดในลักษณะว่าจะได้เงินเมื่อไหร่เพราะตอนนี้มีคนมารอบอยู่ที่บ้าน ชายคนดังกล่าวไม่ได้กล่าวถ้อยคำใด แล้วกวาดสายหลังจากนั้นพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๑ ได้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงจึงทำการตรวจค้นโดยขอให้เปิดรถยนต์ เมื่อเปิดรถพบแผ่นพับหาเสียงเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ สอดไว้ด้านหลังเบาะนั่งข้างคนขับ ระหว่างนั้นชายคนดังกล่าวเดินไปมารอบรถยนต์ แล้วพยายามนำเงินซึ่งใส่ในซองสีขาวไม่ปิดผนึกใส่ไว้ในรถยนต์ พยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๑ จึงได้แย่งเงินจากมือของชายคนดังกล่าวแล้วยื่นให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้โทรศัพท์แจ้งให้หัวหน้าชุดนำตัวชายคนดังกล่าวไปที่สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ ส่วนตนและพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๑ และพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๒ ได้กลับไปที่เทศบาลเมืองควนลังโดยไม่ได้ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจไปด้วย ซึ่งตนขอยืนยันว่าบุคคลในภาพถ่ายที่คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนให้ดูเป็นบุคคลคนเดียวกันกับชายต้องสงสัยคนดังกล่าว ทราบภายหลังว่าคือผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ จากการไต่สวนผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ซึ่งมีชื่อเล่นว่า “ยี่ชาย” ให้ถ้อยคำว่ามีได้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายตามข้อกล่าวหา เนื่องจากไม่เคยรู้จักกับผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ และผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ มาก่อน ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ และผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ ไม่ได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงหรือเข้าช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งแก่ตน ตนเพียงแต่เคยเห็นผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ มาใช้บริการที่ร้านแกรนด์ลาซิชซึ่งมีตนเป็น

เจ้าของร้าน จากการไต่สวนผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ให้ถ้อยคำไว้ว่า เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ นาฬิกา ตนได้เดินทางไปร้านแกรนด์ลาซีซเพื่อจะขอความช่วยเหลือด้านการเงินเนื่องจากตนประสบปัญหาทางการเงินและมีคดีฟ้องร้องในศาลอุทธรณ์ภาค ๙ คดีหมายเลขดำที่ ม.๔๒/๒๕๖๕ คดีหมายเลขแดงที่ ม.๖/๒๕๖๖ เมื่อไปถึงร้านแกรนด์ลาซีซได้พบผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ ซึ่งตนรู้จักมาก่อนวันเกิดเหตุประมาณ ๒ วันถึง ๓ วัน นั่งอยู่ในร้าน ตนจึงเข้าไปขอความช่วยเหลือด้านการเงินจากผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ โดยผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ บอกว่าจะลองคุยกับผู้ใหญ่ให้ ต่อมาผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ ชักชวนให้ตนไปที่ร้านกาแฟคอนทิเนวซึ่งตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามเทศบาลเมืองควนลัง โดยตนขับรถจักรยานยนต์นำไป ส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ ขับรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์ สีบรอนซ์เงิน หมายเลขทะเบียน กษ ๘๓๕๖ สงขลา ติดสติ๊กเกอร์หมายเลข ๗ ตามมา เมื่อเดินทางไปได้สักระยะหนึ่งตนไม่เห็นผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ ขับรถยนต์ตามมาจึงย้อนกลับมาดู โดยเห็นผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ จอดรถยนต์คันดังกล่าวอยู่บริเวณข้างเทศบาลเมืองควนลัง ตนและผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ จึงเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ของตนไปที่ร้านกาแฟคอนทิเนว เมื่อไปถึงร้านกาแฟดังกล่าว ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ ได้มอบกุญแจรถยนต์และให้ตนขับรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวมาที่ร้านกาแฟคอนทิเนว รวมทั้งบอกให้ตนลอกสติ๊กเกอร์หาเสียงเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ออกก่อนที่จะขับรถจักรยานยนต์มาจอดที่ร้านกาแฟคอนทิเนว ขณะที่ตนกำลังลอกสติ๊กเกอร์มีชายไม่ทราบชื่อประมาณ ๕ คนถึง ๖ คน ลงจากรถยนต์และเข้ามาสอบถามตนว่า “มีงมาทำอะไรที่นี่รู้ไหมว่าถีนี่เป็นของใคร” ตนตอบว่า “ไม่รู้ว่าเป็นถีนี่ใคร” จากนั้นกลุ่มชายดังกล่าวได้ค้นตัวโดยมีวัตถุประสงค์ลักษณะคล้ายอาวุธปืนจี่ที่เอวของตน และให้ตนเปิดกระเป๋าสะพายที่คาดไว้ที่หน้าอก เมื่อเปิดแล้วพบกระดาษที่มีรายชื่อบุคคลที่เคยจดไว้เพื่อใช้ในการติดต่อทางธุรกิจเกี่ยวกับการเป็นนายหน้าที่ดินและขายอาหาร และให้ตนเปิดประตูรถยนต์เพื่อทำการตรวจค้นภายในรถยนต์ซึ่งพบแผ่นพับหาเสียงเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ จำนวน ๑ ปึก บริเวณที่วางเท้าหลังเบาะข้างคนขับ แต่ไม่พบเงินสด ต่อมาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาที่เกิดเหตุและผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ ก็เดินทางมาถึงในเวลาไล่เลี่ยกัน ตนจึงขึ้นไปกับผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ พร้อมกับกล่าวว่า “เจ้าของรถมาแล้ว” ซึ่งขณะนั้นผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ ได้เดินรอบตัวรถซึ่งเปิดประตูไว้ทั้งห้าประตู กลุ่มชายฉกรรจ์ดังกล่าวจึงได้เข้าไปประกบตัวผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ และตนเห็นวัตถุลักษณะคล้ายอาวุธปืนจี่ที่เอวผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ และทำการค้นตัว ตนได้ยินกลุ่มชายดังกล่าวพูดว่า ได้ของพร้อมแล้ว และต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พาตนไปที่ทำการสายตรวจตำบลควนลัง ส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ ยังอยู่ในที่เกิดเหตุกับกลุ่มชายดังกล่าวโดยไม่ได้ตามมาด้วย เมื่อไปถึงที่ทำการสายตรวจตำบลควนลัง เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำการจับกุมให้ตนนั่งรออยู่ในสถานที่ดังกล่าวประมาณ ๑ ชั่วโมง เมื่อนักข่าวมาถึงก็ได้ถ่ายรูปตน จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่เพื่อดำเนินคดี ซึ่งในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน ตนไม่ได้ให้การใด ๆ โดยของกลางที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพบจากการตรวจค้น ได้แก่ บัญชีรายชื่อบุคคล จำนวน ๑๖ แผ่น เงินสดจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีบัตรรวมกับสายรัดนาฬิกาไทยพาณิชย์ แผ่นพับหาเสียงเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ จำนวน ๒ ชุด ซึ่งบัญชีรายชื่อบุคคล จำนวน ๑๖ แผ่น เป็นบัญชีรายชื่อที่ตนเก็บไว้ในกระเป๋าสะพายที่ตนคาดอกไว้ ส่วนเงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท และแผ่นพับหาเสียงเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ไม่ใช่ของตน ตนทราบเพียงว่าได้พบแผ่นพับหาเสียงเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ที่วางเท้าหลังเบาะหลังข้างคนขับ ส่วนเงินสดตนไม่ทราบว่าพบบริเวณใด ต่อมาผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ให้ถ้อยคำเพิ่มเติมว่า ตนประกอบอาชีพเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และประสบปัญหาทำให้ปิดกิจการและถูกฟ้องร้องยึดทรัพย์หลายคดี ต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมศาลภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตนจึงต้องหาเงินและจะเข้าไปที่ร้านแกรนด์ลาซีซเพื่อหาผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อมาเวลาประมาณ ๐๘.๐๐ นาฬิกาเมื่อตนได้เข้าไปที่ร้านแกรนด์ลาซีซได้เห็นผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ นั่งอยู่จึงเข้าไปทักทายแล้วบอกไปว่า “เดี๋ยวนะเงินสองหมื่น” ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ ก็รับปากว่าจะช่วยพูดกับพี่ชายให้ แล้วบอกว่าได้นัดเจอยี่ชายไว้ ให้ตนขับรถ

ตามไป โดยผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ นำรถยนต์คันดังกล่าวเข้าไปจอดในบริเวณที่เกิดเหตุ ส่วนตนขับรถจักรยานยนต์ไปจอดที่ร้านกาแฟคอนทิโน จากนั้นผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ ให้ขับรถยนต์คันดังกล่าวมาและให้ตนลอกสติ๊กเกอร์หมายเลข ๗ ออกให้ด้วย เมื่อตนลอกสติ๊กเกอร์เสร็จแล้ว มีกลุ่มชายฉกรรจ์ ๕ คน มาข้างหลังแล้วควบคุมตัวโดยใช้อาวุธปืนจีเอวตน แล้วเกิดการโต้เถียงกัน กลุ่มชายฉกรรจ์ดังกล่าวถามว่า “มึงมาทำอะไรตรงนี้ มึงรู้มายตรงนี้ที่ใคร” ตนตอบว่า “มาถอดสติ๊กเกอร์” กลุ่มชายฉกรรจ์ดังกล่าวบอกว่า “มึงพยายามจะมาจอดตรงนี้ มึงมาจอดตรงนี้นี่ใคร กูไม่เชื่อไมใช่รถมึง เห็นรถมาจอดนานแล้ว” ตนบอกว่าเป็นรถยนต์ของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ กลุ่มชายฉกรรจ์ดังกล่าวไม่เชื่อและคุมตนไว้แล้วใช้อาวุธปืนจีเอวตน และบอกให้ตนพูดตามที่บอก รวมทั้งได้เปิดกระเป๋าทันสะพายคาดอกแล้วพบรายชื่อบุคคล จากนั้นได้ยึดโทรศัพท์ของตน และขอให้ตนเปิดประตูรถทั้งห้าประตู โดยพบแผ่นพับหาเสียงเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ จำนวน ๑ ปึก วางที่พื้นด้านหลังเบาะคนนั่งข้างคนขับ แล้วบังคับให้ตนยอมรับว่าตนเป็นตัวแทนหัวคะแนนและหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ จากการไต่สวนผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ ให้ถ้อยคำว่าเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใด แต่มีความชื่นชอบนโยบายของพรรคภูมิใจไทย จึงได้จัดทำสติ๊กเกอร์หมายเลข ๗ ซึ่งเป็นหมายเลขแบบบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยติดไว้ที่รถยนต์ของตนซึ่งเป็นรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์สีบรอนซ์เงิน หมายเลขทะเบียน กษ ๘๓๕๖ สงขลา ในวันที่เกิดเหตุเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างเวลาประมาณ ๐๘.๐๐ นาฬิกาถึงเวลาประมาณ ๐๙.๐๐ นาฬิกา ตนเดินทางไปร้านกาแฟมุสลิมไม่ทราบชื่อร้าน ในระหว่างนั้นผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ เข้ามาทักทายและบอกว่า มีความเดือดร้อนต้องการเงินเพื่อนำไปศาล เนื่องจากบ้านจะถูกยึดตนจึงนัดสถานที่คุยกัน และให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ นำหลักฐานมาแสดง ต่อมาผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ขับรถจักรยานยนต์นำไปที่ร้านกาแฟดังกล่าว ส่วนตนขับรถยนต์คันดังกล่าวตามไป ขณะเดินทางไปได้ระยะหนึ่งรถยนต์ของตนมีอาการสะดุดจึงจอดไว้บริเวณที่ว่างริมถนน ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ขับรถจักรยานยนต์ย้อนกลับมา ตนจึงให้ไปพูดคุยกันที่ร้านกาแฟดังกล่าวซึ่งอยู่เยื้องกับที่จอดรถยนต์คันดังกล่าว จากนั้นตนและผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ เดินทางไปร้านกาแฟดังกล่าวโดยรถจักรยานยนต์ของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ เมื่อไปถึงร้านกาแฟ ตนเห็นว่ารถยนต์คันดังกล่าวมีสติ๊กเกอร์หมายเลข ๗ ติดอยู่และเป็นวันสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้ง จึงมอบกุญแจรถยนต์ให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ขับรถยนต์ของตนมาจอดที่ร้านกาแฟ โดยให้ช่วยลอกสติ๊กเกอร์ดังกล่าวออกจากรถยนต์ด้วยสักพักหนึ่งตนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ยังไม่ขับรถยนต์คันดังกล่าวมาจอด จึงได้ตามไปดู พบว่ามีกลุ่มชายฉกรรจ์ประมาณ ๔ คนถึง ๕ คน กำลังควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ตนจึงขอกุญแจรถยนต์คืน ซึ่งชายฉกรรจ์คนหนึ่งขอให้ตนเปิดรถยนต์เพื่อทำการตรวจค้น และพบเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใส่ซองสีขาวที่อยู่ในช่องหลังเบาะคนนั่งโดยสารด้านหน้า ซึ่งเป็นเงินที่ตนกู้ยืมมาจากพยานของตน โดยกลุ่มชายฉกรรจ์ดังกล่าวได้ยึดเงินดังกล่าวไป ต่อมา มีรถยนต์สายตรวจของที่ทำการสายตรวจตำบลควนลังที่เกิดเหตุและนำตัวผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ไปที่ที่ทำการสายตรวจตำบลควนลัง ตนจึงขับรถยนต์ตามไปที่ที่ทำการสายตรวจตำบลควนลังและไม่พบกลุ่มชายฉกรรจ์ดังกล่าว และทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ถูกนำตัวไปสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่เพื่อดำเนินคดี จากการไต่สวนพยานผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ ให้ถ้อยคำว่ารู้จักผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ เป็นเวลามากกว่าสิบปี ไปมาหาสู่ที่บ้านเป็นประจำ หลังจากผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ เกษียณอายุราชการ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ กู้ยืมเงินจากตนเป็นประจำครั้งละประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาทถึง ๒๐,๐๐๐ บาท โดยไม่ทำสัญญากู้ยืม ต่อมาประมาณวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ นาฬิกา ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ มาขอยืมเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปให้บุตรของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ ตนเห็นว่าเป็นเงินจำนวนมากจึงให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ นำหลักทรัพย์มาค้ำประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ จึงนำหลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๗๙๗ เล่ม ๓๕๘ หน้า ๙๗ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา มาค้ำประกันและรับเงินจากตนเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งตนได้ส่งมอบเงินสดจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นธนบัตรฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐๐ ฉบับ ให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ โดยเงิน

ดังกล่าวเป็นเงินที่ตนรวบรวมจากลูกค้าของตนมามอบให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ จากการไต่สวนพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๔ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำการจับกุมผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ให้ถ้อยคำไว้ว่า เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ นาฬิกา ได้รับแจ้งจากสถานีวิทยุสื่อสารของสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ว่า มีการควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยไว้ที่บริเวณข้างเทศบาลเมืองควนลัง หมู่ที่ ๑ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมอาสาสมัครตำรวจบ้านโดยพบพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๑ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ และรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์ สีบรอนซ์เงิน หมายเลขทะเบียน กษ ๘๓๕๖ สงขลา ซึ่งพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๑ แจ้งว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแจกเงินซื้อเสียงเมื่อทำการตรวจค้นตัวผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ พบบัญชีรายชื่อบุคคล จำนวน ๑๖ แผ่น อยู่ในกระเป๋าสะพายสีดำที่ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ สะพายคาดอกไว้ และจากการตรวจค้นภายในรถยนต์คันดังกล่าวพบเงินสดเป็นธนบัตรฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐๐ ฉบับ รวมเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท มัดด้วยสายรัดของธนาคารไทยพาณิชย์ บรรจุในซองสีขาว และแผ่นพับหาเสียงเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ จำนวน ๒ ชุด ระหว่างตรวจค้นผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ให้การยอมรับว่าเป็นตัวแทนหรือหัวคะแนนให้กับผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ เรียกผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ว่า “อีชาย” หลังจากนั้นจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและได้รับคำแนะนำให้นำตัวผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ มาทำการสายตรวจตำบลควนลังเพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้น โดยมีพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๕ และคนที่ ๖ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็วของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาเข้ามาร่วมสอบถามข้อมูลด้วย จากนั้นจึงได้นำผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ไปพบพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ ปรากฏตามบันทึกการจับกุมของสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จากการไต่สวนพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๕ และคนที่ ๖ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็วให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่า เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ นาฬิกา ได้รับแจ้งทางแอปพลิเคชันไลน์กลุ่มของชุดเคลื่อนที่เร็วให้ไปตรวจสอบกรณีมีการร้องเรียนว่า มีการขอรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งใกล้กับสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุแต่ไม่พบบุคคลใด จึงได้เดินทางไปพื้นที่ทำการสายตรวจตำบลควนลัง ได้พบเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ โดยทราบว่ากระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จึงสอบถามว่า “มาจากไหน มาทำอะไร” ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ตอบว่า “ได้โควตา ๔๐ หัว” ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ได้ควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ไปสอบสวนตามหน้าที่และอำนาจ จากการไต่สวนพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๗ ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีอาญาที่ ๑๙๙๑/๒๕๖๖ ให้ถ้อยคำไว้ว่า เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ถูกจับกุมพร้อมของกลาง ๓ รายการ ได้แก่ เงินสดเป็นธนบัตรฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐๐ ฉบับ รวมเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท มีลักษณะเป็นปีกใส่ของสีขาว บัญชีรายชื่อ ๑๖ แผ่น และแผ่นพับหาเสียงเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ จำนวน ๒ ชุด

จากการตรวจสอบข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ พบว่า ขณะมีการจับกุมและภายหลังจากมีการจับกุม ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ มีการติดต่อกับผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ จำนวนประมาณ ๓๐ ครั้ง อันแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ มีความรู้จักสนิทสนม และไว้วางใจผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ และจากการตรวจสอบบันทึกคณะกรรมการสืบสวนไต่สวน ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ได้เคยให้หมายเลขโทรศัพท์แก่ประธานคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนเมื่อครั้งที่มีการลงพื้นที่ตรวจสอบสาขาพรรคการเมืองประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ก่อนที่จะมีการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน และเมื่อตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ จากบัญชีของธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ พบว่ามีการเติมเงินเข้าหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวโดยใช้บัญชีธนาคารของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ หลายครั้ง จึงเชื่อได้ว่าหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวเป็นหมายเลขโทรศัพท์

ของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ อีกหมายเลขหนึ่ง และเมื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ พบว่า ได้ติดต่อกับหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนประมาณ ๔๐ ครั้ง และติดต่อกับหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ตามที่ปรากฏในบันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ จำนวนประมาณ ๒๕ ครั้ง ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนและหลัง เกิดเหตุการณ์ที่มีการจับกุมผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ อันแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกกล่าวหาทั้งสาม

เห็นว่า ข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวนรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ประมาณ ๑๐.๐๐ นาฬิกา บริเวณริมถนนสายสนามบินข้างสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง หมู่ที่ ๑ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ได้ร่วมกันจับกุมผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ พร้อมด้วยของกลางได้แก่ บัญชีรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลในพื้นที่ตำบลควนลัง ตำบลคลองแห ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และตำบลท่าช้าง ตำบลแม่ทอม ตำบลบางกล้า อำเภอบางกล้า จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๖ แผ่น ซึ่งพบอยู่ในกระเป๋าสะพายสีดำที่ผู้ถูกกล่าวหาสะพายคาดอกไว้ และพบเงินสด จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งแผ่นพับหาเสียงเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ จำนวน ๒ ชุด อยู่ในรถยนต์ของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ เป็นรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์ สีบรอนซ์เงิน หมายเลขทะเบียน กษ ๘๓๕๖ สงขลา ซึ่งรถยนต์คันดังกล่าวติดสติ๊กเกอร์ หมายเลข ๗ อยู่รอบตัวรถ จากการไต่สวนพยานที่ไต่สวนประกอบ คนที่ ๑ ถึงคนที่ ๓ ที่พบเห็นเหตุการณ์ก่อนมีการจับกุม และพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งเป็นผู้จับกุมผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่า ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ รับว่าเป็นตัวแทนหัวคะแนน หาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ และพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๓ ให้ถ้อยคำยืนยันว่า ระหว่างที่ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ถูกจับกุมได้มีโทรศัพท์เข้ามาที่ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ โดยปลายสายเป็นเสียงผู้หญิง ซึ่งพูด ในลักษณะว่าจะได้รับเงินเมื่อใด เนื่องจากมีคนมารออยู่ที่บ้านเพื่อรอรับเงินแล้ว และจากการไต่สวนพยาน ที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๕ และคนที่ ๖ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็วให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่า ขณะเข้าไปบริเวณที่ทำการสายตรวจตำบลควนลังพบเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ และผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ พยานที่ไต่สวน ประกอบคนที่ ๕ ได้ถามผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ว่า “พี่มาจากไหน มาทำอะไร” ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ตอบว่า “ได้โควตามา ๔๐ หัว” ประกอบกับผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ให้ถ้อยคำว่า กระดาษที่มีรายชื่อบุคคลเป็นเอกสารรายชื่อที่เคยทำ ธุรกิจด้วยกันและจะนำไปเสนอกับผู้ใหญ่เพื่อแลกเงินคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏตาม บัญชีรายชื่อที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ ๙ จังหวัดสงขลา พยานหลักฐาน จึงรับฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ จัดเตรียมจะให้เงินแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนน ให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๓ (๑) จึงมีประเด็นที่จะพิจารณาต่อไปว่า ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ และ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจกับการกระทำความผิดดังกล่าวของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ หรือไม่ เห็นว่า จากการไต่สวนได้ความว่า ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ อ้างว่าได้รู้จักกับผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ เพียงไม่กี่วัน แต่ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ก็เข้ามาขอความช่วยเหลือด้านการเงินจากผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ อีกทั้งผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ ยังได้มอบบุญแจกรถยนต์ ของตนเองให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ขับรถยนต์กลับมาที่ร้านกาแฟดังกล่าว และจากการตรวจสอบข้อมูลการใช้ โทรศัพท์ของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ พบว่า ในช่วงเวลาขณะมีการจับกุมและภายหลังจากมีการจับกุม ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ มีการติดต่อกับผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ จำนวนหลายครั้ง อันแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ มีความรู้จักสนิทสนม และไว้วางใจผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากบันทึกคณะกรรมการสืบสวนไต่สวน ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ได้เคยให้หมายเลขโทรศัพท์แก่ประธานคณะกรรมการสืบสวน และไต่สวนเมื่อครั้งที่มีการลงพื้นที่ตรวจสอบสาขาพรรคการเมืองประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ก่อนที่จะมีการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน และเมื่อตรวจสอบ

ข้อมูลทางการเงินของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ จากบัญชีของธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ พบว่ามีการเติมเงินเข้าหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวโดยใช้บัญชีธนาคารของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ หลายครั้ง จึงเชื่อได้ว่าหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ อีกหมายเลขหนึ่ง และเมื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ พบว่าได้ติดต่อกับหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนประมาณ ๔๐ ครั้ง และติดต่อกับหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ตามที่ปรากฏในบันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ จำนวนประมาณ ๒๕ ครั้ง ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนและหลังเกิดเหตุการณ์ที่มีการจับกุมผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ อันแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกกล่าวหาทั้งสาม ส่วนกรณีที่พบเงินสดจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในรถยนต์คันดังกล่าว ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ ให้ถ้อยคำว่าเป็นเงินที่กู้ยืมมาจากพยานผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ ซึ่งพยานผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ ให้ถ้อยคำว่าเป็นเงินที่กู้ยืมมาจากผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจากตนต้องเก็บเงินลูกค้ายากก่อน ช่วงคำจึงได้ส่งมอบเงินที่รวบรวมมาจากลูกค้าให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ เป็นธนบัตรฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐๐ ฉบับ แต่เมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายเงินของกลาง มีลักษณะมัดเป็นปึกแน่นและรัดด้วยสายรัดธนาคารไทยพาณิชย์ มิได้มีลักษณะเป็นเงินที่เก็บรวบรวมมาจากลูกค้า ถ้อยคำดังกล่าวของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ และพยานผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ ในประเด็นดังกล่าวจึงไม่น่าเชื่อถือ กรณีจึงปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ และผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ จัดเตรียมเพื่อจะให้เงินแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง ซึ่งเป็นการทุจริตเลือกตั้ง อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๓ (๑) ประกอบมาตรา ๑๓๘ วรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ ๙ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

จึงมีคำสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายสมชาย เล่งหลัก ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๓ (๑) ประกอบมาตรา ๑๓๘ วรรคหนึ่ง และให้ดำเนินคดีอาญาแก่นายสมชาย เล่งหลัก นายวินัย บัวทอง และพันตำรวจเอกถวัลย์ นคราวงค์ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๓ (๑) ประกอบมาตรา ๑๕๘ วรรคหนึ่ง

อภิชาติ บุญประคอง

(นายอิทธิพร บุญประคอง)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง